
Sþ. 29. Tillaga til þingsályktunar

um nfsláttarhross.

F lm . : Jón Pálmason, Jón Sigurðsson, Ingólfur Jónsson.

Sameinað Alþingi á lyk tar  að skora á r ík isstjórnin a  að láta nú þegar safna skýrsl-  
nm í hrossahéruðuin landsins 11111 það, hve m örgum  hrossum  hændur v il ja  farga til 
slátrunar á þessu hausti. Einnig sé B únaðarfélagi íslands falið  að gera tillögur um 
það fv r ir  lö. september 1943, á hvern hátt hrossunum  verði kom ið i verð.

G r e i n a r g e r ð .

A undanförnum  árum hefur hrossum  fjö lgað mjög' í landinu, e inkum  i þeim 
héruðum, sem m æ ðiveikin  í fénu hefur leikið verst. K om a þar e inkum  til greina 
Skagafjarðarsýsla , H únavatnssýslur, M ýrasýsla  og B org arf jarðarsýs la .  í Rangárvalla-  
sýslu h efu r  hrossum  einnig fjö lgað mjög, enda þótt hún hafi eigi orðið fy r ir  veru- 
legu fjóni af völdum  m æðiveikinnar. Eitthvað h efu r  hrossum  l jö lgað  i sum um  öðr- 
11111 héruðum, en eigi i stórum stíl. Nú h agar svo til, að fóðurbirgðir  h já  bændum 
munu víða vera með m innsla móti, sem stafar a f  m örgum  sam verkandi orsökum. 
F yrn in gar  gáfust víða  upp s. L vor. H evskapur byrjaði  um  h á lfum  m ánuði síðar i 
mörguin sveitum en i meðalári. F ó lk s a f l i  við hevvinn u h efu r  á þessu sumri verið 
niiuni en uokKru sinni lyrr ,  og stafar það af því, að fó lkið  hefur eigi fengizt til þeirra 
starfa. Loks h efu r  það svo bætzt við, að grasvöxtur  á óræ ktaðri jörð  hefur verið 
ih en ju le ga  rýr  víða uin land og siðari sláttur á túnum  brugðizt gersamlega. A llt  þetta 
verkar  i eina og sömu átt, eins og gefur að skilja. Hættan á fóðurskorti  er því  fy r ir  
hendi, því að vitanlega ber nú sem áður, og þó öllu frekar, að gera ráð fyr ir ,  að harð- 
indi geti að höndum  borið. Yfirleitt  eru hrossin sú tegund búfénaðar, sem minnst 
fóður er ætlað. A f  þeim stafar líka mest ha>tta, ef út a f  ber. Sú þáltill., sem hér er 
flutt, er því fyrst  og fremst tryggingarviðleitn i gegn fóðurskorti.  T e l ja  flutningsm enn 
áríðandi að vita fljótt, hve m örgum  hrossum  bændur vilja  farga. V irðist  s já lfsagt að 
feln sý.slimiönnum og hreppsnefndum  að gera þá athugun i skvndi. Það kom  í ljós s. 1. 
haust, að m arkaðurin n fv r ir  hrossakjöt fu lln æ gir  eigi nálægt þvi þörfinni, og mun 
J)að enn frekar  kom a í ljós á jiessu hausti. Það er þvi áriðandi að hagn ýta  hinn tak- 
m arkaða m arkað svo vel sem unnt er og gera að öðru leyti þær ráðstafanir, sem 
liugsanlegar eru, til að koma þessari vöru i verð og fá  þvi til vegar koinið, að sem 
flestir landsmenn noti hana. Virðist einsætt að fela B únaðarfélagi íslands að rann- 
saka það mál og leggja tillögur sinar fvrir .  Má gera ráð fvrir, að þing og stjórn þurfi  
síðar í haust að gripa til víðta>kra ráðstafana á þessu sviði.

N ánar i framsögu.


